
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)          หน้า 1 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ 12/2567  
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนพระรามที่ 6 

1. ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์สาโรช  รุจิรวรรธน ์ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการ  

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

1. นายชัยวัฒน ์ ชื่นโกสุม กรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการ   
3. นางภัทรพร  วรทรัพย์ กรรมการ 
4. นายสุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ 
6. นางรวีวรรณ  ภูริเดช กรรมการ 
7. นายวันชัย  พนมชัย กรรมการ 
8. นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการ 
11. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล กรรมการ 
12. นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ กรรมการ 
13. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ กรรมการ 
14. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)          หน้า 2 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม)      

1. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 

2. นายยุทธนา  สาโยชนกร กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล กรรมการ 
4. นายธรรมศักดิ์  เศรษฐอุดม กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ 
6. นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ 
7. นายอาทิตย์  นันทวิทยา กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนพระรามที่ 6 
1. นางสาวกัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ สวทช. 
2. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช.  
3. นายสมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. 
4. นายวุฒิ ด่านกิตติกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. 
5. นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
6. นายปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. 
7. นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. 
8. นางสาวนวลวรรณ  สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. 
9. นางสาววิมล นำรุ่งเรืองกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ 
10. นางสุปราณี บุญวงษ ์ ผู้จัดการ งานเลขานุการผู้บริหาร สวทช. 
11. นายอธิป ฉายากุล เลขานุการผู้บริหารอาวุโส สวทช. 

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
2. รองศาสตราจารย์เติมศักดิ์  ศรีคิรินทร ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
3. นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ  
4. นางสาวพนิตา  พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
5. นายศุภวงศ ์ วิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
6. นางกอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสม 

  ฟังก์ชัน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
7. นางสาวสุนันท์ ตั้งมโนโสภา หัวหน้างาน งานเลขานุการผู้บริหาร สวทช. 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)          หน้า 3 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 

การประชุมครั้งนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว. อว. ประธานกรรมการ ติดภารกิจไม่มา
ประชุม ที่ประชุมจึงดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัด อว. รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และการประชุม
ครั้งนีเ้ป็นการจัดแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามท่ี 6 และแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดย
เลขานุการได้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางไกลทุกคนแสดงตนก่อนเริ่มการประชุม และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567   

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 
ดังนี้ ข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 34 ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน 
17 ฉบับ (137 ข่าว) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช กรรมการ ในโอกาสที่  
     ได้ร ับรางวัล อาจารย์ด ีเด ่น ด้านการวิจ ัย จากโครงการรางวัลเกียรติยศแห่ง 
     ความสำเร็จ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     ประจำประเทศไทย ประจำปี 2567  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการ 
ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย จากโครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สมาคมสถาบันการศึกษา  
ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ประจำปี 2567 ที่ประชุมจึงขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มา ณ โอกาสนี้  

มติที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดี 

1.3 ขอแสดงความยินดีแก่ คณะนักวิจัย สวทช. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัล 
     นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงาน  
     ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบาย
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม จึงจัดให้มี
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่
มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที ่ยอมรับและได้ร ับการยกย่องในวงวิชาการ  มีผลงานวิจัยสร้าง
คุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น  

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วช. ได้ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาและผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่น



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)          หน้า 4 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 

แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 
และได้พิจารณาประเมินผลงานและอนุมัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลคณะนักวิจัย
ของ สวทช. ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจำนวน 14 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลผลงานวิจัย 7 รางวัล รางวัล
วิทยานิพนธ์ 4 รางวัล และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 3 รางวัล พร้อมได้รับประกาศนียบัตร "รางวัลผลงาน
คุณภาพ NRCT Quality Achievement Award" เพื ่อเป ็นขว ัญและกำล ังใจแก่น ักว ิจ ัยและนักประด ิษฐ์  
อีก 23 รางวัล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2567 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม 
กวทช. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว และไม่มีกรรมการขอ
แก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานของ สวทช.  
3.1.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        (12 ธันวาคม 2567) 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา 1 วาระ คือ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 และได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
กรอบวงเงินงบประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อ กวทช. พิจารณาต่อไป    

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

      3.1.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
        (27 พฤศจิกายน 2567)     

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยมีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 
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 1. อนุมัติแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572) และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของ ศช.  

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เซลล์สัตว์ โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ       

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

4.1 (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยได้มอบหมาย นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์
องค์กร เป็นผู้นำเสนอ 

นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2543 หมวด 3 งบประมาณและแผนการเงิน ข้อ 12 ระบุว่า “ให้สำนักงานเสนอคำของบประมาณประจำปี
ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอสำนัก
งบประมาณ และเมื่องบประมาณประจำปีได้รับการจัดสรรแล้ว ให้สำนักงานนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการเพื่อทราบ”   

สำนักงานได้จัดทำ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่จะ
เสนอต่อสำนักงบประมาณ เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณากลั่นกรองในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้นำเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) พิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป ก่อนนำส่งสำนัก
งบประมาณภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามกรอบเวลาปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2569 ซึ่งประกอบด้วย งบบุคลากรภาครัฐ 2,759 ล้านบาท งบอุดหนุนทั่วไป 4,408 ล้านบาท และงบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 433 ล้านบาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณ 7,600 ล้านบาท นอกจากนั้น ได้จัดทำคำของบประมาณ
เสนอผ่านกองทุน ววน. (งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund: FF 489.63 ล้านบาท และ 
งบประมาณโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Development Fund: ST 
223.42 ล้านบาท) โดยนำส่งคำขอไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567  

(ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที ่จะเสนอต่อสำนัก
งบประมาณนั้น มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วนคือ การยกระดับการทำเกษตร
ดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ฟื้นนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และ การส่งเสริม
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ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะกลาง
และระยะยาวเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการศึกษา ยกระดับระบบสาธารณสุขให้กับคนไทยทุกช่วงวัย รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ที ่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คือ  
มีผ ู ้ ได ้ร ับประโยชน์จากโครงการ S&T Implementation for Sustainable Thailand 8,000,000 คน จาก 
22,000 หน่วยงาน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมจากการต่อยอดและการขยายผลการใช้
ประโยชน์จากโครงการภายใต้  S&T Implementation for Sustainable Thailand 16,000 ล้านบาท และ
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน วทน. 3,200 ล้านบาท  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 กรอบวงเงินงบประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

นางรวีวรรณ กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการนโยบายด้านการยกระดับ
เกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย วทน. นั้น ขอให้พิจารณาถึงการบริหารจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.) เพื่อให้สามารถนำ วทน. มาช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ ขอรับเรื่องโดยมอบหมายให้สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร สวทช. ประสานงานเพื่อรับโจทย์มาดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะที่ดินทำกินที่มีความจำเป็น
อย่างเร่งด่วน  

ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ที่นำเสนอนั้น บางรายการที่เป็นผลต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา จึงขอให้ เตรียมจัดทำข้อมูล
ประกอบไว้กรณีมีคำถามจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมผลสัมฤทธิ์ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของ สวทช. 
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype development) TRL 1-5 ไว้ด้วย เนื่องจากเป็นศักยภาพหลักอีก
ด้านของ สวทช. ประกอบกับงบประมาณที่เสนอขอจากกองทุน ววน. ในส่วนของ FF ได้ให้ความสำคัญเรื่องการ
พัฒนาต้นแบบ รวมทั้งผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้วย 

รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 
ต่อ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 1) การชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขอให้ สวทช. เตรียมเอกสารสาระสำคัญที ่บ่งชี ้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอขอ อาทิ ประโยชน์ที่ได้รับ และต้องติดตามสถานการณ์  
ค่าเป้าหมาย นโยบายรัฐบาล ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน มีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
และควรอยู่ในรูปแบบที่เชื ่อมโยงได้ จะเป็นการให้ข้อมูลที ่มีน้ำหนักและต้นทุนนำไปสู ่ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น  
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ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเอกสารที่นำไปชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 2) หน่วยงานของรัฐที่ของบประมาณส่วนใหญ่
เป็นคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ซึ่งไม่ได้ของบประมาณไปเพ่ือการลงทุน แต่โครงการ Battle และ Pre-Battle 
เป็นลักษณะการของบประมาณเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะโครงการ Battle ที่จะมีผลตอบแทน แต่มีความไม่ชัดเจน 
คือ บางรายการเป็นไปเพื่อการลงทุน บางรายการเป็นรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานมากกว่าการลงทุนเพื่อหวัง
ผลตอบแทน หาก สวทช. บริหารจัดการแล้วจะทราบว่ารายการใดบ้างก่อให้เกิดรายได้ หรือเป็นค่าใช้จ่ายเพียง
อย่างเดียว และ 3) (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกระบวนการดำเนินงานจาก
แต่ละศูนย์แห่งชาติร่วมกับสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI) ที่เป็นฝ่ายสนับสนุน โดยการคัดกรองคำขอ
งบประมาณให้ตรงกับแหล่งงบประมาณ และนำหารือกับผู้บริหาร สวทช. โดยมี ผพว. เป็นประธาน สำหรับกรอบ
งบบุคลากรของ สวทช. ที่ขาดไปประมาณ 1,000 ล้านบาท จากการยกกรอบของสำนักงบประมาณคราวที่ผ่านมา 
ทำให้กรอบงบบุคลากรอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหลือขาด 500 ล้านบาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
สวทช. จึงยื่นของบประมาณเต็มตามกระบวนการเดิม ซึ่งสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากปีที่
ผ่านมารวมอัตราที่อยู่ในแผนของ EECi และท่ีปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์เงินเดือนตามค่าเฉลี่ยปกติ 

ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาโครงการ Battle ในเชิงธุรกิจที่พร้อมนำผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด เพ่ือ
สร้างรายได้ใหม่ให้กับ สวทช. จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ Battle ในเชิงกลยุทธ์ จัดทำโมเดลธุรกิจ (Business 
Model Canvas) แยกออกมาให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์ใดเกิดจากการดำเนินโครงการ Battle และ 
เพ่ือให้ระบบงบประมาณมีความชัดเจนด้วย ในส่วน Pre battle จะต้องพิจารณาคำจำกัดความให้ชัดเจนก่อน ไม่ใช่
การนำทุกรายการมาเป็น Pre battle และขอให้แยกกระบวนการ หรือการประกอบการให้ชัดเจนเพื่อสามารถ
ประเมินไดว้่าการดำเนินโครงการนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรอบวงเงิน
งบประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

4.2 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื ่อพิจารณา การแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) 
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยได้มอบหมายให้ นายปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ สายงานบริหาร เป็นผู้นำเสนอ 

นายปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้เรียนที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ ่งบัญญัติขึ ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศ ยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการ
ตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ มาได้ระยะเวลาหนึ่ง พบว่า
มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกหรือสถานการณ์ของประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือประเทศท่ียั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ฝ่ายกฎหมายและสัญญาได้ดำเนินการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา รวบรวมข้อมูลความ
จำเป็นในการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. …. 
เปรียบเทียบกฎหมายที่มีลักษณะการกำกับดูแลใกล้เคียงกับ สวทช. และจัดทำแผนการดำเนินการที่เห็นว่ามีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ สวทช. จำนวน  
4 ครั้ง โดยคณะกรรมการพัฒนากฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ สวทช. ได้มีมติเห็นชอบหลักการที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ต่อมาฝ่ายกฎหมายและสัญญาได้เสนอ
หลักการ 7 ข้อ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2567 ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้มีมติ ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขถ้อยคำใน (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอหรือให้ข้อสังเกต 

 2. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ภาพรวมการดำเนินการของ สวทช. วิสัยทัศน์ ทิศทางและ
แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น โดยนำประเด็นตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หารือฝ่าย งาน คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักการและข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ให ้เสนอ (ร ่าง) พระราชบัญญัต ิพ ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที ่  . . ) พ.ศ. …. ต ่อที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ฝ่ายกฎหมายและสัญญาจึงนำหลักการในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพ ัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สวทช. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการที่ฝ่ายกฎหมายและสัญญา
นำเสนอ และมีความเห็นเพิ่มเติม 3 หลักการ ดังนี้ 

1. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจาก 2 ปี เป็น 4 ปี และติดต่อกันได้ 
2 วาระ และปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยไม่ระบุสัดส่วนแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมใน  
แต่ละบริบท  

2. ลดการพิจารณาเรื่องที่สามารถอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน เช่น ให้การแต่งตั้งรอง
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นไปตามข้อบังคับภายในที่คณะกรรมการกำหนด โดย  
ไม่กำหนดหลักการไว้ในกฎหมายจัดตั้งเนื่องจากเป็นการบริหารภายใน  

3. ปรับถ้อยคำให้รองรับกับการจัดตั้ง ควบรวม หน่วยงานเฉพาะทางตามมาตรา 5 (5) โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน 

ฝ่ายกฎหมายและสัญญาจึงนำเสนอหลักการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ สวทช. เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567  
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้มีมติเห็นชอบในหลักการการแก้ไข
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย เสนอต่อที่ประชุม กวทช. เช่น ประเด็นองค์ประกอบของ กวทช. ประเด็นทรัพย์สินขององค์การมหาชน
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ตลอดจนให้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการนำเสนอประเด็น
การขอยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ให้แจ้งเวียนข้อมูลที่จะนำเสนอ กวทช. ต่อคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายพิจารณาก่อน พร้อมทั้งรับรองมติที่ประชุมเพื่อเสนอหลักการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และเสนอ กวทช. ต่อไป 

ฝ่ายกฎหมายและสัญญาจึงนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
มาพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมและเสนอหลักการ 7 หลักการ ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ปรับปรุงองค ์ประกอบของ
คณะกรรมการโดยไม่ระบุว่ากำหนดสัดส่วนให้เท่ากัน แต่ให้พิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละบริบท และ
เพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอื่นที่สำนักงานได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาล 

1.1 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ เป็นการแก้ไขวาระการดำรง
ตำแหน่งของคณะกรรมการจากคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แก้ไขเป็นคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ เนื่องจากการกำหนดให้คณะกรรมการมีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี จะช่วยให้คณะกรรมการมีเวลาพอที่จะวางแผนและดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและ
มีเสถียรภาพ และช่วงเวลา 4 ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
ในส่วนของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเห็นควรเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณา 2 แนวทาง ได้แก่ 

 1) แนวทางเดิมตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 คือ  
ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนด โดยไม่ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระ  

 2) แนวทางใหม่ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ซึ่งการกำหนดให้มี
วาระต่อเนื่องไม่เกินสองวาระเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

1.2 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยไม่ระบุว่ากำหนดสัดส่วนให้เท่ากัน  
เป็นการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยไม่ระบุว่า กำหนดสัดส่วนให้เท่ากัน แต่ให้พิจารณาจากความ
เหมาะสมในแต่ละบริบท เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถ
ดำรงตำแหน่งหลายวาระก็ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้    
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ประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนจากหลักการเดิม ซึ่งเก่ียวข้องกับนโยบายในการ
ดำเนินงานจึงขอเสนอแนวทาง 3 แนวทางดังต่อไปนี้ 

 1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินยี่สิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก บุคคล
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี ่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินยี่สิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก ผู้ซึ่ง  
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านที่เกี ่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ
สำนักงาน โดยในจำนวนนี้ให้มีผู้ที่มาจากหน่วยงานของรัฐไม่เกินกึ่งหนึ่ง 

 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินยี่สิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มาจาก 
กรมบัญชีกลาง สำนักงาน กพร. สภาวิชาชีพ หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 

1.3 เพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบาย 
แนวทาง ออกระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน/ตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ/ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อรองรับการดำเนินงานอ่ืน  
ที่รัฐบาลมอบหมายหรือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

2. เพิ่มให้กิจการของ สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน รวมถึง กำหนดให้ทรัพย์สินของ สวทช.  
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 

เพิ่มให้กิจการของ สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 กำหนดให้ สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เพียง
ฉบับเดียว ซึ่งต่างจากแนวทางตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชนอื่นกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ สวทช. ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรภายใน สวทช. และสอดคล้องกับหลักการ
ขององค์การมหาชน จึงกำหนดให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้วย โดยพนักงานและพนักงานโครงการต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าที ่กำหนดไว้ตามกฎหมายดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับหลักการตามมาตรา 15  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชนที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะ 
รวมถึงองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ดังนั้น สวทช. ในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐที่ถูกจัดประเภทเป็นองค์การมหาชน จึงควรกำหนดให้มีความชัดเจน 

อย่างไรก็ดีแม้ (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จะกำหนดให้กิจการของ สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่การคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานภายในองค์กรยังต้อง
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อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทนกำหนด และสิทธิของพนักงานในการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานไม่ตกไป ดังนั้น แม้องค์กรจะ
กำหนดบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมายจัดตั้ง แต่องค์กรก็ยังต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือให้ความคุ้มครองพนักงาน
ขั้นต่ำตามกฎหมายเป็นมาตรฐาน ซึ่งองค์กรสามารถกำหนดสิทธิและสวัสดิการที่สูงกว่าได้แต่จะกำหนดไว้ต่ำกว่า  
ที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ และถึงแม้การกำหนดในกฎหมายว่าองค์กรไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน กระทบสิทธิใด ๆ ของพนักงาน ก็ไม่ตัดสิทธิพนักงานในการนำคดีข้ึนสู่ศาลแรงงาน 

กำหนดให้ทรัพย์สินของ สวทช. ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี  การกำหนด
ข้อความดังกล่าวนำหลักการมาจากหลักกฎหมายมหาชน และองค์การมหาชนแห่งอื่นที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะ 
รวมถึงพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมี ข้อดีคือ เป็นการกำหนดให้เป็นไปตาม
หลักการขององค์การมหาชน ซึ่งหากกำหนดไว้ก็จะไม่สามารถบังคับคดีกับทรัพย์สินของ สวทช. ได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ส่วนข้อเสียคือ หาก สวทช. มีการดำเนินกิจการที่มุ่งสู่ระดับสากลและมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ การกำหนดให้ทรัพย์สินของ สวทช. ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ
บังคับคดีอาจจะส่งผลต่อการเข้าร่วมมีนิติสัมพันธ์กับ สวทช. อย่างไรก็ตามหากบังคับคดีเอากับทรัพย์สินไม่ได้  
อาจส่งผลให้ต้องบังคับคดีโดยวิธีอื่นแทน เนื่องจากแม้จะกำหนดให้บังคับชำระหนี้กับทรัพย์สินของ สวทช. ไม่ได้  
ก็มิได้หมายความว่า สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล 

3. เพิ่มอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินการรวมทั้งเป็น
ตัวแทนดำเนินการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา การเพิ่มสมรรถนะในกิจการที่
เกี่ยวกับการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิ ติ
บุคคล การจัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร การออกใบรับรอง การรับค่าธรรมเนียม  
ค่าบำรุง เบี้ยปรับ ค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการ รวมถึงงานอื่นใดที่รัฐบาลหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ย่ังยืน 

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ มีความหลากหลาย ซึ่งการดำเนินงาน
ของ สวทช. ต้องมีนโยบายและพันธกิจที ่รองรับการเปลี ่ยนแปลงด้าน วทน. ซึ ่งอำนาจกระทำการเดิมอาจ  
ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานหรือสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วทน. และทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยและ
พัฒนา ด้าน วทน. ดังนั้น ควรเพิ่มเติมอำนาจกระทำการ ดังนี้ 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การให้ใช้ การโอน
สิทธิบัตรโดยไม่ควรจำกัด เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา ที่ สวทช. เป็นเจ้าของเท่านั้น รวมทั้งการบริหารจัดการที่  
ทุกคนสามารถเอาไปใช้หรือบริหารจัดการได้ โดยที่ สวทช. ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปร่วมดำเนินกิจการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ด้านการเพิ ่มสมรรถนะ ในกิจการที ่เกี ่ยวกับการผลิต การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การฝึกอบรม การจัดประชุม การจัดนิทรรศการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ด้านการลงทุน ให้ สวทช. สามารถจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในการจัดตั้ง
องค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือถือหุ้นในบริษัททั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสำนักงาน หรือ การนำผลงาน
ค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์อื่นใดด้านการออกใบรับรอง โดยปัจจุบัน สวทช. มีการออกใบรับรอง 
certificate แต่มิใช่การออกใบรับรองโดยอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงควรกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินงาน
และสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน 

ด้านการให้บริการ เพื่อรองรับอำนาจกระทำการที่เพิ่มขึ้น จึงกำหนดให้ชัดแจ้งว่า สวทช. 
สามารถรับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง เบี้ยปรับ ค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการอ่ืนใดได้ 

4. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู ้อำนวยการจาก 3 ปี เป็น 4 ปี  สวทช. เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ถูกจัดประเภทเป็นองค์การมหาชน ประเภทจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ชึ่งตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่มีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
วาระการดำรงตำแหน่งของ กวทช. และสอดคล้องตามหลักการขององค์การมหาชน ซึ ่งหากผู ้อำนวยการมี
ระยะเวลา 4 ปี จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น ลดความถี่ในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านการ
บริหารงานองค์กร ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยให้มีระยะเวลาในการวางแผนและ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ มีระยะเวลาสำหรับ
ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาแนวทางการบริหารงานองค์กรเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานต่อไปใน
ภายภาคหน้า 

5. ลดการพิจารณาเรื่องที่สามารถอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน เพ่ือให้คณะกรรมการ
มีเวลาในการพิจารณาเชิงนโยบายได้เต็มที่ และเพ่ือให้การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเป็นไปตามข้อบังคับภายในที่คณะกรรมการกำหนด โดยไม่กำหนดหลักการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
กวทช. ไว้ในกฎหมายจัดตั้งเนื่องจากเป็นการบริหารภายใน 

6. เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้กองทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ และเพิ่มแนว
ทางการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  กำหนดที่มาของ
รายได้ให้รองรับและครอบคลุมการดำเนินงานที่เพิ่มเติมขึ้นกำหนดให้รายได้ของกองทุนมาจากค่าธรรมเนียม  
ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ เบี้ยปรับ หรือรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน หรือจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้มอบให้สำนักงาน เช่น สามารถ license ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
เทคโนโลยีของหน่วยงานอื ่นทั ้งในประเทศและต่างประเทศได้ สามารถคิดค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือ
ค่าบริการ เป็นต้น เนื่องจากกองทุนของ สวทช. เป็นกองทุนหมุนเวียน จึงกำหนดหลักการบริหารจัดการรายได้
กองทุนและการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการจะไปกำหนดในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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7. ปรับถ้อยคำให้รองรับกับการจัดตั้ง ควบรวม หน่วยงานเฉพาะทางตามมาตรา 5 (5) 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน เนื่องจาก สวทช. อาจเพิ่มเติมหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นใหม่ หรือยุบเลิกหรือ
ควบรวมหน่วยงานเฉพาะทาง โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้รองรับการจัดตั้ง 
ควบรวม ยุบ หรือเปลี่ยนชื่อศูนย์แห่งชาติ จึงกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรา 5 (5) ของ พ.ร.บ พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยไม่กระทบกับข้อความในกฎหมายจัดตั้ง 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ การแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ศาสตราจารย์ศุภชัย ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ 
จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้  จากกรณีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของ
คณะกรรมการจากคราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 4 ปี และการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ สวทช.
จากคราวละ 3 ปี เป็นคราวละ 4 ปี นั้น ควรให้มีผลกับตำแหน่งคณะกรรมการ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. 
ชุดใหม่ เพ่ือป้องกันประเด็นปัญหา Conflict Of Interests (COI) ของกฎหมาย  

รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หากการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ มี
ประเด็นคาบเกี่ยวด้าน COI ขอให้ระบุไว้ในบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ ประเด็นการกำหนดให้กิจการของ สวทช. ไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทนนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษาให้ชัดเจนถี่ถ้วนถึงผลกระทบ และสิทธิต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนั้น 
สวทช. ควรทำการสำรวจความคิดเห็น Internal Engagement ในประเด็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน ศึกษาข้อดี ข้อจำกัด เพ่ือป้องกันประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ ขอรับไปดำเนินการสำรวจ Internal Engagement เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และผลกระทบที่อาจขึ้นกับพนักงานในแต่ละระดับ 

นางรวีวรรณ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรปรับเพิ่มสาขาความเชี่ยวชาญ และความ 
สามารถของกรรมการด้านทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วย โดยอาจไม่ต้องระบุสาขาความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ 
เนื่องจากเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขอให้พิจารณาปรับการใช้ถ้อยคำใน (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ ส่วนที่เป็นอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสม  
ไม่สื่อความกำกวม เพ่ือป้องกันปัญหาการดำเนินงานในอนาคต  

รองศาสตราจารย์สาโรช กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ โดยระบุความเชี่ยวชาญและความสามารถของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ไม่จำเป็นต้องระบุคำว่า 
“เป็นที่ประจักษ์” ต่อท้ายความสามารถ เพราะอาจทำให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันได ้และมีประเด็น
ที่ขอให้พิจารณาเรื่องการใช้ถ้อยคำใน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับปรับปรุง มาตรา 7 เพ่ิมมาตรา 11/1(3) ทีก่ล่าว
ว่า “วิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริม
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้เพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรืออื่นใด” คำว่า “หรืออื่นใด” ที่เพิ่มเติมจาก 
พระราชบัญญัติฯ ฉบับเดิมนั้น สื่อความไม่ชัดเจนว่ามีความหมายไปในทางใด รวมถึง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับ
ปรับปรุง มาตรา 8 เพ่ิมเติมมาตรา 12(7) ทีก่ล่าวว่า “จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือถือหุ้นในบริษัททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสำนักงาน หรือการนำผลงานค้นคว้าวิจัยไป
เผยแพร่ หรือหาประโยชน์อื ่นใด” คำว่า “หรือหาประโยชน์อื ่นใด” อาจเกิดปัญหาการดำเนินงานในอนาคต  
จึงขอให ้สวทช. พิจารณาปรับใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายใหช้ัดเจนยิ่งขึ้น 

นายปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ได้หารือกันในประเด็นการใช้ถ้อยคำตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับปรับปรุง ดังกล่าวแล้ว และมี
ความเห็นว่า การระบุถ้อยคำที่เป็นบทเปิดไว้เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่
และต้องใช้เวลา การเขียนบทเปิดจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคต อย่างไรก็ดี ฝ่ายกฎหมายและ
สัญญา สวทช. ขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาปรับใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม รัดกุมเพื่อไม่เปิดกว้างเกินจากกรอบภารกิจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ กรรมการ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า แรกเริ่มของ
การจัดตั้ง สวทช. มีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตก้าวหน้า การบริหารงานในระดับนโยบายจึงได้กำหนดสัดส่วน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการจำนวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน  
ซึ ่งเป็นแนวทางในการจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนด้วย ดังนั ้น หากไม่ระบุสัดส่วนของ
คณะกรรมการ อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ของ สวทช. แต่แรกเริ่มในการทำหน้าที่เป็น Driving 
Agent เชื่อมต่อด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ  

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หากระบุสัดส่วนองค์ประกอบของ
กรรมการ เช่น “... โดยในจำนวนนี้ให้มีผู้ที่มาจากหน่วยงานของรัฐไม่เกินกึ่งหนึ่ง” นั้น คำว่า “ผู้ที่มาจากหน่วยงาน
ของรัฐ...” มีความหมายที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน จึงควรพิจารณาใช้
ข้อความตามนัยของพระราชบัญญัติฯ ฉบับเดิมจะชัดเจนมากกว่า ทั้งนี้ การระบุสาขาความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  
ที่เฉพาะเจาะจงหรือมากเกินไป อาจทำให้มีข้อจำกัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับปรุงพระราชบัญญตัฯิ 
เป็นเรื่องใหญ่ จึงควรพิจารณาดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่จำเป็น โดยเฉพาะที่เป็นประเด็นปัญหาในสาระสำคัญ
เท่านั้น เพ่ือไม่ให้ล่าช้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง 

นางภัทรพร กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ หากเกี่ยวข้องกับเงิน
รายได้ของกองทุน จะต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ด้วย 
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ที ่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วจึงได้เสนอปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ตามแนวทางที่ 2 โดยปรับเพ่ิมข้อความที่สำคัญ ดังนี้ “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินยี่สิบสองคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี ่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน โดยให้แต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการไม่เกินกึ่งหนึ่ง” อย่างไรก็ดี ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรับไปดำเนินการปรับสาขาความ
เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมตามภารกิจที่เก่ียวข้องอีก 2 ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

ศาสตราจารย์ประสาท กรรมการ ไดเ้สนอให้ฝ่ายบริหารของ สวทช. ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ ตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยให้ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของพนักงาน (Internal Engagement) ที่มีต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ปรับสัดส่วนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เหมาะสม ตลอดจนการปรับใช้ถ้อยคำให้รัดกุมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ต่อการดำเนินงานในอนาคต 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2534  ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ และสำรวจ Internal Engagement 
ภายใน สวทช. ต่อไป 

4.3 รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนงาน 
     การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานการบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้
มอบหมาย นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้นำเสนอ 

นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าต่อ กวทช. ทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตลอดจนเสนอแผนการดำเนินงาน
ประจำปีและคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ กวทช. พิจารณาอนุมัต ิและในคราวประชุมคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงของ สวทช. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมได้เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมได้
พิจารณารับรองรายงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเห็นชอบแผนงานการบริหารความ
เสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว 

โดยการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีความเสี่ยงระดับองค์กร 3 รายการ ประกอบด้วย 

1. RES-13 บุคลากรที่มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดทำให้ถูกดึงตัวออกไป 

2. REF-4 มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกแผนการใช้จ่ายประจำปี 

3. REC-6 เกิดความขัดแย้งกับผู้รับจ้างในการบริหารจัดการโครงการ EECi 
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ทั้งนี้ สวทช. ได้เสนอคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 
และ เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนงานการบริหารความเสี่ยง
ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอ กวทช. ต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  1) รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 3) คู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  
  1. รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  2. แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
  3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

4.4 แผนปฏิบัติการแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา แผนปฏิบัติการแพลตฟอร์มบริการ
ผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก ์ช ัน (FoodSERP) โดยได ้มอบหมาย นางกอบกุล เหล ่าเท ้ง  ผ ู ้อำนวยการ  
กลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
เป็นผู้นำเสนอ 

นางกอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน 
เรียนที่ประชุมว่า สวทช. โดยกลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) ให้บริการแบบ 
One-stop service และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทั้งบริการผลิตตามมาตรฐานสากลและขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ บริการวิจัยและพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยเริ่มดำเนินการในฐานะ NSTDA Core Business ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บูรณาการความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากร และใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพ้ืนฐานของ 
สวทช. โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และมี
ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จำนวนมาก 

แผนปฏ ิบ ัต ิการแพลตฟอร ์มบร ิการผลิตอาหารและส ่วนผสมฟังก ์ช ัน (FoodSERP)  
ปี 2567-2569 ได้มุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มได้แก่ ส่วนผสมฟังก์ชัน โปรตีนทางเลือก และอาหารเฉพาะกลุ่ม 
โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ ประกอบด้วย เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 10 ผลิตภัณฑ์/ปี มีรายรับ 50 ล้านบาท/ปี  
มีผู ้ใช้ประโยชน์ 80 ราย/ปี (เป้าหมายทั้ง 3 รายการ เพิ ่มขึ ้นปีละ 10%) รวมทั้งเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตระดับภาคสนาม 10 ต้นแบบ/ปี และเกิดเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของ FoodSERP ให้ถึงผู ้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเวชสำอาง  
โดยคาดหวังให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท/ปี และเกิดการลงทุนจาก วทน. ไม่น้อยกว่า 
30 ล้านบาท/ปี 
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โดยผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567 ณ กันยายน 2567 มีรายรับจากเงินนอกงบประมาณ 
78.95 ล้านบาท มีจำนวนผู้ใช้ประโยชน์ 226 ราย และมีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 25 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ 2,314.4 ล้านบาท และเกิดการลงทุน 20.17 ล้านบาท 

ทั้งนี ้ เป้าหมายปี พ.ศ. 2568 ได้กำหนดรายรับไม่น้อยกว่า 55 ล้านบาท มีจำนวนผู ้ใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 88 ราย และมีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 11 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลยุทธ์ขับเคลื่อน
แผนการดำเนินงานที่เน้นศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย และมีความ
คล่องตัวในการดำเนินงานร่วมกับทีมวิจัยจากศูนย์แห่งชาติแบบ Horizontal Collaboration/NSTDA One 
รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย การเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการแพลตฟอร์มบริการ
ผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ศาสตราจารย์ปิยะมิตร กรรมการ ได้กล่าวยินดีกับโครงการ FoodSERP ที่สามารถดำเนินงาน
ตอบโจทย์ความต้องการทีส่ำคัญของประเทศด้านอุตสาหกรรมอาหาร ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2567 มีผลการดำเนินงานสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่ม SMEs ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ที่
ประกอบธุรกิจด้านอาหาร/อาหารเสริม  

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา กรรมการ ได้กล่าวชื่นชมโครงการ FoodSERP ว่าเป็น
โครงการที่ดีมาก มีความสำคัญและเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันของไทย ทั้งนี้ ขอให้
เพ่ิมด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภคให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของ FoodSERP ให้มากขึ้น 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน 
(FoodSERP)  ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5   กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
           ครั้งที่ 1/2568 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ 
1/2568 ในวันจันทร์ที ่ 27 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 4 อาคารพระจอมเกล้า 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings ทั้งนี้ จะนำเรียนให้ กวทช. ทราบกำหนดวันและเวลาประชุมตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา 15.24 น. 

 
 
 

นางสุปราณี บุญวงษ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) 
ประธานที่ประชุม ลงนามรับรอง 
วันที่ ......................................... 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)                หน้า 19 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 
 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ 12/2567 เม่ือวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  

จำนวน 34 ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ จำนวน 17 ฉบับ (137 ข่าว)  

• รับทราบ   

 1.2 ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ 

รัตนเดโช กรรมการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 

อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย จากโครงการรางวัล

เกียรติยศแห่งความสำเร็จ สมาคมสถาบันการศึกษา

ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำ

ประเทศไทย  

ประจำปี 2567 

• รับทราบ และแสดงความยินดี   

 1.3 ขอแสดงความยินดีแก่ คณะนักวิจัย สวทช.  

ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

• รับทราบ และแสดงความยินดี   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)                หน้า 20 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2567 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 

 

• รับรองรายงานการประชุม กวทช.  

ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2567 โดยไม่มีการแก้ไข 

 • ผพว. 

3.1  รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการเพ่ือการดำเนินงานของ สวทช. 
3.1.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
(12 ธันวาคม 2567) 

• รับทราบ    

 3.1.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (27 พฤศจิกายน 2567) 

• รับทราบ   

4.1 (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2569 
• อนุมัติ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรอบ
วงเงินงบประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อ
นำเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป  
ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 • ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณ 

4.2 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
• ให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  

 • ฝ่ายกฎหมายและสัญญา 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)                หน้า 21 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดำเนินการ และสำรวจ 
Internal Engagement ภายใน สวทช. 
ต่อไป 

4.3 รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนงานการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

• อนุมัติ 
1. รายงานการบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2. แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 • งานบริหารความเสี่ยง

องค์กร ฝ่ายติดตาม

ประเมินผลองค์กร 

4.4 แผนปฏิบัติการแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและ

ส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) 
• ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและ
ส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP)   
ทั้งนี้ ขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 • นางกอบกุล เหล่าเท้ง  

ผู้อำนวยการ  

กลุ่มแพลตฟอร์มบริการ

ผลิตอาหารและส่วนผสม

ฟังก์ชัน (FoodSERP)   

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 
• รับทราบ • จัดประชุม กวทช. ครั้งที่ 

1/2568 ในวันจันทร์ที่ 27 

มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 

• ฝ่ายเลขานุการ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 12/2567 (รับรอง)                หน้า 22 จาก 22 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

13.30 น. ณ ห้องประชุม  

ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และประชุม

ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meetings 

 


